



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ฉบับที่ 359 /2566)

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 4

ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 และนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา ได้รับมอบหมายให้ขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับเปลี่ยนการทำงานวิจัย (Research Transformation) โดยมีการมุ่งเน้นและส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่ทำงานวิจัยเป็นทีมและทำงานต่อเนื่อง (Research programs) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ใหญ่ที่มีผลกระทบ (Impact) สูงได้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มจำนวนนักวิจัยและโอกาสของนักวิจัยให้ทำงานร่วมกันแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และสาขาวิชา จึงได้กำหนดกรอบการดำเนินโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 291/2565) เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนวิจัยในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program) ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ซึ่งนักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และได้นำเสนอการส่งมอบผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) ต่อฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และได้รับความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัย โครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 4

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 5637/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 4 จำนวน 4 โครงการ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัญชีแนบท้ายประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 359 / 2566)

ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการวิจัยรูปแบบโปรแกรมวิจัย (Research Program)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 4

ลำดับ	ชื่อโปรแกรมวิจัย	ชื่อผู้อำนวยการโปรแกรมวิจัย	ส่วนงาน
1	แนวทางการปรับตัวด้านการค้าและการลงทุนของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปจากประเทศไทยไปสปป.ลาว ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ปีที่ 2	รศ.ธเนศ วัฒนกุล	คณะสหวิทยาการ
2	แนวทางการตรวจคัดกรองและติดตามความผิดปกติของผู้สูงอายุและผู้ที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว ปีที่ 2	ผศ.ทิวาพร ทวีวรรณกิจ	คณะเทคนิคการแพทย์
3	การชะลอโรคไตจากปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ปีที่ 2	ศ.สมชาย ปิ่นละออ	คณะแพทยศาสตร์
4	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3	รศ.สมชาย ชวนอุดม	คณะวิศวกรรมศาสตร์